

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam,
Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do chủng mới của vi rút Corona tỉnh**



Ngày 13/4/2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và tiếp tục triển khai các giải pháp tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo (BCĐ) và các đại biểu dự họp; báo cáo hoạt động phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn và các khó khăn, đề xuất BCĐ các huyện, thị xã, thành phố; Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh Hoàng Nam kết luận:

Sau 12 ngày (từ 01/4/2020 đến 12/4/2020) thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình dịch bệnh trên địa bàn cả nước đã có những kết quả đáng mừng. Trong 12 ngày đầu tháng 4/2020 chỉ có 48 ca nhiễm mới được ghi nhận, số ca mắc hàng ngày giảm hẳn so với thời gian trước đó, trung bình mỗi ngày khoảng 3-5 ca. Trên địa bàn Quảng Trị, thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 03/CD-UBND ngày 31/3/2020, Công văn 1420/UBND-VX ngày 01/4/2020, Công văn 1427/UBND-VX ngày 02/4/2020 và nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt, cuộc sống của nhân dân cơ bản được ổn định. UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, công dân Việt Nam từ Lào và các nước khác qua đường bộ vẫn tiếp tục nhập cảnh về nước. Dự báo số đối tượng nhập cảnh trái phép về Việt Nam theo các đường mòn, lối mở gia tăng; các môi nguy cơ lây nhiễm vẫn còn tiềm ẩn cao, nhất là trong cộng đồng. Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tập trung thực hiện ngay một số nội dung sau:

- Về thực hiện cách ly xã hội: Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp bảo đảm giãn cách xã hội, giữ khoảng cách an toàn giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng, hạn chế tối đa người dân đi ra khỏi nhà. BCĐ các

huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát thường xuyên việc cách ly xã hội, khai báo y tế; tăng cường hoạt động 3 Tổ kiểm tra liên ngành tại các điểm ra vào tỉnh, tại cảng cá Cửa Tùng, Cửa Việt...; tăng cường vai trò giám sát cộng đồng của cơ sở, nhất là mạng lưới cộng tác viên, nhân viên y tế thôn bản.

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền: Tăng cường hoạt động của Tiểu Ban Tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19, tránh tư tưởng chủ quan, lơ là của một bộ phận cán bộ và nhân dân trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Chú trọng hoạt động tuyên truyền trong các khu cách ly tập trung về ý nghĩa của việc kéo dài thời gian cách ly để bảo đảm 2 lần xét nghiệm âm tính, giúp bà con yên tâm và nghiêm chỉnh chấp hành. Việc phát ngôn về tình hình dịch bệnh ở tuyến tỉnh tiếp tục giao Giám đốc Sở Y tế đảm nhận; mỗi Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố cử một đồng chí chịu trách nhiệm phát ngôn, bảo đảm tính chính xác, kịp thời của thông tin.

- Sở Y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng lây nhiễm chéo trong các cơ sở y tế, các khu cách ly tập trung; kịp thời triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế về chăm sóc, điều trị COVID-19 ở cả tuyến tỉnh, tuyến huyện; có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, việc xét nghiệm theo hướng ưu tiên các trường hợp nghi nhiễm, các đối tượng vào cách ly trước xét nghiệm trước, hạn chế tối đa việc phải kéo dài thời gian cách ly. Giao ngành Y tế có văn bản gửi Bộ Y tế và một số trung tâm xét nghiệm trong khu vực về việc hỗ trợ công tác xét nghiệm cho tỉnh cũng như hướng dẫn thời gian cách ly cho phù hợp với diễn biến tình hình.

- Về công tác an sinh xã hội: BCD các cấp tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm cung cấp đủ các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân, không để xáo trộn trong xã hội. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính và các ngành, địa phương khẩn trương tham mưu việc triển khai Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; có văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện để việc hỗ trợ các nhóm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 được thực hiện một cách chính xác, thiết thực và hiệu quả.

- Với phương châm vừa chống dịch vừa bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh. UBND tỉnh giao BCD các huyện, thị xã, thành phố triển khai đánh giá tính rủi ro lây nhiễm SARS-COV-2 của các doanh nghiệp trên địa bàn để áp dụng các biện pháp chống dịch một cách phù hợp (*tham khảo “Bộ chỉ số đánh giá tính rủi ro lây nhiễm virus Corona tại doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” ban hành theo Quyết định 1203/QĐ-BCĐ ngày 06/4/2020 của BCD phòng chống COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh*).

- Ngoài các khoản hỗ trợ của tỉnh và trung ương, đề nghị UBNDTTQ Việt Nam tỉnh và các BCD các huyện biên giới chủ động huy động thêm nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ cho nhân dân dọc đường biên giới gặp khó khăn ảnh hưởng

của dịch COVID-19, kể cả với nhân dân Lào; với phương châm “giúp bạn là giúp mình”.

- Sở Tài Chính chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, các ngành và UBND các địa phương tham mưu UBND tỉnh việc bố trí, sử dụng ngân sách cho hoạt động phòng, chống dịch theo Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 về một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả; tranh thủ tối đa các nguồn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương trong điều kiện nguồn ngân sách địa phương còn gặp nhiều khó khăn.

- Đối với các khoản hỗ trợ của UBMTTQVN tỉnh từ cuộc vận động toàn dân tham gia phòng chống dịch Covid-19 cho cấp tỉnh: Giao Sở Tài chính tiếp nhận nguồn hỗ trợ bằng tiền mặt; Sở Y tế chủ trì tiếp nhận nguồn hỗ trợ bằng vật tư, thiết bị y tế; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì tiếp nhận nguồn hỗ trợ bằng lương thực thực phẩm. Việc phân bổ, sử dụng các khoản hỗ trợ theo hướng dẫn của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và đảm bảo đúng quy định hiện hành.

UBND tỉnh thông báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Chỉ đạo;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu VT, VX.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG



Lê Hữu Phước